



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
14 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 13 ส.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,418 ราย ผู้ป่วยสะสม 863,189 ราย รักษาหายเพิ่ม 20,083 ราย รักษาหายสะสม 623,801 ราย ยังรักษาอยู่ 209,028 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 184 ราย เสียชีวิตสะสม 7,126 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 22,508,659 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 206,908,220 ราย เสียชีวิต 4,357,337 ราย รักษาหาย 185,534,873 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **สหรัฐฯ** CDC เผยยอดผู้ติดเชื้อ ผู้เข้ารับรักษาในรพ. และผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูง พบคนร่วมเทศกาลดนตรีชิคาโกติดโควิดแล้ว 203 ราย ส่วนทีมวิจัยเผยวัคซีนโมเดอร์นาป้องกันโควิดกลายเป็นได้ยาวนานถึง 6 เดือน **อังกฤษ** ไม่พบลิ่มเลือดอุดตันหลังจำกัดให้ฉีดวัคซีน AZ ได้ในผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป **จีน** บ.เคโรซิโนฟาร์มเผยผลการทดลองวัคซีนเชื้อตาย ฉีดให้กลุ่มเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป จำนวน 3 โดส พบมีความปลอดภัย **เมียนมา** พลเอกอาวุโสตัน ฉ่วย อดีตผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาป่วยโควิด 19 **กัมพูชา** ประชากรเกินครึ่งได้ฉีดวัคซีนแล้ว เตรียมฉีดเข็ม 3 ให้ด่านหน้า **เยอรมนี** เปิดให้ฉีดวัคซีนในผู้ประเทศแรกของโลก

ประเด็นสำคัญ

1.ชุดตรวจโควิด Antigen test kit

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ประชาชาติ, ผจก., มติชน, สำนักข่าวไทย, newtv, thansettakij, topnews) ทีวีช่อง 3, 7, ThaiPBS

-นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ตามโครงการพิเศษในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวาระพิจารณาข้อท้วงติงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK จากบริษัทที่ชนะการประมูลที่ออกดำเนินการ มีข้อสรุป 1.คณะอนุกรรมการฯ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการยกเลิกการจัดซื้อฯ ตามข้อเสนอแนะของสำนักกฎหมาย 2.อย.เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3.ให้มีการหารือผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหารือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ และรวบรวมข้อมูลอื่นๆ จากผู้ใช้งาน สำหรับการกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ 4.กรณีที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดตรวจ ATK ให้แจ้งองค์การเภสัชกรรมพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้ง อย.เพื่อพิจารณาทบทวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 5.ให้สปสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการประเมินชุดตรวจ (Post surveillance) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจต่อไป 6.มอบ สปสช.รวบรวมความเห็นของอนุกรรมการฯ เสนอบอร์ดสปสช.เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, ประชาชาติ, ประชาไท, ไทยโพสต์, ผจก., มติชน, สำนักข่าวไทย, บ้านเมือง, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, newtv, sanook, mcof, pptvhd36, infoquest, moneyandbanking, thestandard, isaranews, bbc, ch7 thaipbs, INN, thansettakij, topnews) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. พร้อมด้วย นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. เผยว่า ชุดตรวจโควิด 19 แบบ ATK ทุกรายการที่จำหน่ายในประเทศไทยต้องผ่านการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากสภาเทคนิคการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจาก อย. ก่อนได้รับอนุญาต และยังพิจารณาผลการทดสอบทางคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยกำหนดความไวต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 90% ความจำเพาะมากกว่าหรือเท่ากับ 98% และความไม่จำเพาะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% ซึ่งชุดตรวจ Beijing LEPU Medical Technology มีผลการทดสอบทางคลินิกจากคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด และยังผ่านการอนุญาตและจำหน่ายในสหภาพยุโรปด้วย ส่วนกรณีที่ย.ย.เรียกคืนผลิตภัณฑ์นี้ เนื่องจากไม่ผ่านการรับรองจากอย.สหรัฐฯ รวมทั้งมีการจำหน่ายไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

-สำหรับขั้นตอนการอนุญาตชุดตรวจ ATK คือ 1.ผู้นำเข้า/ผู้ผลิตต้องส่งตัวอย่างชุดตรวจเพื่อทดสอบทางคลินิกในประเทศไทย 2.พิจารณาเอกสารคำขอขึ้นทะเบียน ดูจากประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากผู้ผลิตและรายงานผลการทดสอบทางคลินิกที่ทำการทดลองจริง 3.ประเมินเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญของ อย. และสภาเทคนิคการแพทย์ และ 4.ออกใบอนุญาตให้กับผู้ผลิตตามเกณฑ์การทดสอบชุดตรวจ ATK คือ ความไวเชิงวินิจฉัยมากกว่าหรือเท่ากับ 90% ความจำเพาะเชิงวินิจฉัยมากกว่าหรือเท่ากับ 98% และความไม่จำเพาะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 % ซึ่งผลทดสอบจริงจากคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พบเป็นไปตามเกณฑ์ คือ ความไว 90% ความจำเพาะ 100% และความไม่แน่นอน 0% จึงขอให้มั่นใจว่าอย.อนุญาตตามมาตรฐานสากล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ประชาชาติ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, pptvhd36, thestandard, bbc)

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-ผอ.อก. ชี้แจงกรณี ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพ สปสช. ระบุว่าชุดตรวจ ATK ต้องจัดซื้อแบบเร่งด่วนฉุกเฉิน จึงส่งเอกสารขอให้อก. จัดซื้อแบบเจาะจง แต่ อก.ใช้วิธีการประมูล ว่า อก.มีระเบียบพัสดุ ข้อ 13 (4) ถ้าผู้ซื้อมีความต้องการสามารถซื้อเฉพาะเจาะจงให้ได้ แต่ที่ผ่านมาเป็นการระบุสเปคโดยอ้อม เมื่อไม่ระบุให้ชัดเจนจึงต้องมีการแข่งขัน โดยการประกาศและประกวดราคา อก.มีหลักฐานชัดเจน ยืนยันไม่ให้เกิดการลื้อสเปคเพื่อเอื้อให้รายใดรายหนึ่งเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-ดร.ณพลเดช มณีลังกา ส.ส.พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การจัดซื้อชุดตรวจ ATK เห็นกระบวนการทำงานที่ติดขัดหลายประเด็น คือ 1.รัฐบาลเลือกให้หน่วยงานราชการไปจัดการเอง 2.ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระวังตัวหากผิดพลาดอาจถูกฟ้องภายหลัง 3.บริษัทที่ผ่าน อย. มีสินค้าที่มีคุณภาพหรือไม่ 4.ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของรัฐบาลและสส. ลดลง ซึ่งเรื่องนี้แก้ไขโดย 1.ตั้งคณะกรรมการ 2.แถลงข่าวให้ประชาชนรับทราบ 3.เลือก ATK ที่มีคุณภาพจากหลายแหล่งที่ต่างประเทศใช้แพร่หลาย 4.สินค้าต้องมีใน Stock พร้อมส่ง 5.กำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบ Function Approach 6.กำหนดวันเวลาที่สินค้าจะไปถึงปลายทางชัดเจน และ 7.จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อมูลรายงานการวิจัยการประเมินคุณภาพของชุดทดสอบ Lepu Medical SARS CoV2 Antigen Test จากประเทศปากีสถาน พบว่า มีความไวเพียง 52 % หมายถึงมีโอกาสเกิดผลลบปลอม 48% มีความไว 21% เมื่อใช้ตรวจกับน้ำลายผู้ใหญ่ และมีความไว 0% เมื่อใช้ตรวจกับน้ำลายเด็ก คือให้ผลลบปลอมสูงถึง 79-100% ทำให้ประเทศปากีสถานเห็นว่าไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อในประเทศ

2.วัคซีนโควิดจุฬา-ไบยาเตรียมทดสอบในคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, INN, mcot, pptvhd, tninthailand, thejournalistclub) ทีวี่ช่อง 5, 9, Thaipbs, NBT, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร สธ. ตรวจสอบโรงงานต้นแบบการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุด้วยพืช โดยจุฬาลงกรณ์ และไบ.ไบยา ไฟโตฟาร์ม จก. เพื่อผลิตวัคซีนโควิด 19 ชนิดโปรตีนซับยูนิตจากไบยาสูบ ซึ่งจะเริ่มทดสอบในมนุษย์เฟสแรกช่วงต้นเดือน ก.ย. เบื้องต้น 100 คน ในขนาดโดส 10 มก. 50 มก. และ 100 มก. หากเป็นไปได้ตามแผน คาดว่าไตรมาส 3/2565 จะผลิตวัคซีนของไทยในประเทศเองได้ 1-5 ล้านโดส/เดือน หรือราว 60 ล้านโดส/ปี

3.การจำกัดส่งออกวัคซีนแอสตราเซนเนก้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, INN

-นายบวรศักดิ์ อูวรรณโณ กรรมการกฤษฎีกา เดือนรัฐบาลหากใช้อำนาจสั่งสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดส่งออกวัคซีนแอสตราเซนเนก้า ข้อดีคือ จะมีวัคซีนฉีดเพิ่มขึ้น ลดภาระบุคลากรและทรัพยากรทางการแพทย์ลง แต่ข้อเสียคือ ผิดกฎหมาย-ขัดรัฐธรรมนูญ อาจถูกบริษัทคู่ค้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้

4.เพิ่มกำลังผลิตยาฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, sonthitalk

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ย้ำให้ อก.จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ให้มีพอเพียงต่อเนื่อง โดยยอดการใช้ยาในปัจจุบันราว 1 ล้านเม็ด/วัน ขณะที่ในสต็อกมีประมาณ 15 ล้านเม็ด จะทยอยส่งมอบเดือนส.ค.-ก.ย. 120 ล้านเม็ด ต.ค.-ธ.ค. จัดหาและส่งมอบอีกเดือนละ 100 ล้านเม็ด พร้อมกับให้อก.เพิ่มกำลังผลิตในประเทศจาก 5 ล้านเม็ด/เดือน เป็น 20-30 ล้านเม็ด/เดือน โดยให้หยุดผลิตยาอื่นที่ไม่จำเป็นไว้ก่อน

5.ตั้งศูนย์พักคอยรองรับคนพิการป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-น.ส.สรณภักดิ์ อนุเมธีราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เผยว่า กรมฯ ร่วมกับ กทม. สธ. องค์การคนพิการด้านต่างๆ จัดตั้งศูนย์พักคอย 4 แห่งตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.ศูนย์พักคอยสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา 50 เตียง 2.ศูนย์พักคอยสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัว ที่สถาบันราชานุกูล ถนนดินแดง 50 เตียง 3.ศูนย์พักคอยสำหรับผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 25 เตียง และ 4.ศูนย์พักคอยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

6.มาตรการลือคดาวน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, js100, infoquest

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. เผย คาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ถึงวันที่ 7 ก.ย. 2564 หากไม่มีการลือคดาวนจะสูงถึง 6-7 หมื่นราย ขณะที่ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อกว่า 2 หมื่นราย เป็นระดับใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ แสดงว่ามาตรการลือคดาวนมีประสิทธิภาพราว 20% และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น แต่หากสามารถเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการลือคดาวนให้มีประสิทธิภาพราว 25% และเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงให้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยได้

7.แนะรัฐเร่งฉีดวัคซีนให้แรงงาน

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคพรรคประชาธิปัตย์ ระบุ ขณะนี้การแพร่ระบาดของโควิดขยายไปในโรงงานเกือบ 600 โรง มีผู้ใช้แรงงานติดเชื้อเกือบ 50,000 คน ใน 50 กว่าจังหวัด จึงเสนอให้ 1.เร่งตรวจคัดกรองหาเชื้อเชิงรุก 2.เร่งฉีดวัคซีนให้ผู้ใช้แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว

8.สนับสนุนกฎหมายคุ้มครองอาสาสมัครโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, thaipbs, workpointtoday, moneyandbanking)

-เลขาธิการ สพผ. สนับสนุนให้มีมาตรการคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงอาสาสมัครของทุกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ขนส่งผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่งบางคนมีแค่ผลตรวจ ATK ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าติดเชื้อ แต่ต้องการเดินทางไปรักษา/กลับภูมิลำเนา ทำให้เสี่ยงต่อการปะปนกับผู้ป่วยยืนยัน และเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ทำงานอาจถูกฟ้องร้องทางกฎหมายในภายหลัง เนื่องจากการทำงานแข่งกับเวลาและโรคโควิด 19 เป็นโรคอุบัติใหม่ บางเรื่องไม่ได้มีในกฎระเบียบหรือมาตรฐานเดิม มีเพียงข้อมูลความเห็นทางวิชาการ แต่ต้องทำเพื่อรักษาผู้ป่วยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

10.จับกุมชายยาพาวีพิราเวียร์-ATK

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, INN) ทวิตทุกช่อง

-ผบก.ปคบ. พร้อมด้วย อย. แกลงปฏิบัติการจับกุมผู้ลักลอบขายยาพาวีพิราเวียร์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และชุด ATK โดยไม่ได้ใบอนุญาต มูลค่าของกลางกว่า 3 ล้านบาท ในเขตสวนหลวง กทม. ด้าน รองเลขาธิการ อย. เตือนประชาชนอย่าซื้อยามารับประทานเอง อาจได้ยาปลอมที่ไม่มีตัวยาสำคัญหรือได้รับยาไม่มีคุณภาพ ทำให้เสียโอกาสในการรักษา และอาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อน รวมถึงการซื้อยาผ่านอินเทอร์เน็ตจะไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในการใช้ยา ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด 19 และเข้ารับการรักษาในระบบที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้ จะได้รับยาพาวีพิราเวียร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

10.คลังเตอร์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, innnews, kapook

-ศบค.รายงานคลังเตอร์ใหม่ ได้แก่ **สมุทรสาคร** บริษัทผลิตกระป๋องดีซี 16 ราย บริษัทเฟอร์นิเจอร์ดีซี 14 ราย โรงงานทอผ้าดีซี 9 ราย **ชลบุรี** บริษัทผลิตภัณฑอาหารดีซี 21 ราย **นนทบุรี** บริษัทเสื้อผ้าดีซี 58 ราย **นครปฐม** บริษัทเครื่องกีฬาดีซี 10 ราย **ระยอง** โรงงานอาหารทะเลดีซี 16 ราย **ราชบุรี** โรงงานน้ำแข็งดีซี 17 ราย **ประจวบคีรีขันธ์** โรงงานผลไม้กระป๋องดีซี 14 ราย **ตาก** หอพักนักเรียนดีซี 13 ราย **จันทบุรี** ค่ายตากสินดีซี 19 ราย

-**ศรีสะเกษ** คลังเตอร์คนงานโรงฆ่าและไก่เบญจลักษณ์ตรวจแบบ ATK พบติดเชื้อ 91 คน จาก 258 คน เร่งตรวจ Swab ครอบคลุมพนักงานและผู้ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงสูงกว่า 200 คน พบติดเชื้อ 26 คน นำตัวเข้ามาสังเกตอาการที่ศูนย์พักคอยทั้งหมด

11.การฉีดวัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : facebook

-เพจตรามาแอดดิก โพสต์เตือนว่า วัคซีนไฟเซอร์ 1 ขวด เมื่อผสมแล้วแบ่งฉีดได้เต็มที่ 6 โดส อย่าทำเกินเอกสารกำกับยาฉีดเพิ่มเป็น 7 โดส จะได้รับผลเสีย โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าได้รับ 7 โดสจริงๆ ในหลายพื้นที่หลายจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : Twitter

-น้องชายนักร้องหมอลำ โพสต์ข้อมูลว่าได้ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดยทำคาสีฟ้าปิดไว้ จากนั้นรพ.ร้อยเอ็ดชี้แจงผ่าน FB ว่าไม่ เป็นความจริง บุคคลดังกล่าวได้รับ SV เป็นเข็มแรก เมื่อ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา ไม่ใช่ไฟเซอร์

มาตรการอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เยี่ยมศูนย์ความร่วมมือภาคประชาสังคมเพื่อผู้ป่วยโควิด 19 ณ อาคาร 4 ชั้น 6 กรมอนามัย เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมกับสธ. ในการแก้ไขปัญหาการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 พร้อมทั้งบูรณาการงานและเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญของทุกภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 โดยสามารถติดต่อได้ที่ 0 2590 4111

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews, amarintv, sanook

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย การรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต้านโรคโควิด ซึ่งพบในปลาชนิด ปลาทาบิทิมี ปลาตะเพียน ปลาแซลมอน ปลาแมคคอแรล ปลาทูนากระป๋อง ไข่แดง ตับ นม เห็ด เป็นต้น ส่วนปริมาณวิตามินดีที่เหมาะสมในแต่ละวัยดังนี้ วัย 6 -12 เดือน ควรได้รับ 10 มคก./วัน วัย 1 - 70 ปี ควรได้รับ 15 มคก./วัน วัยผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป ควรได้รับ 20 มคก./วัน นอกจากนี้ ร่างกายยังสามารถรับวิตามินดีได้จากแสงแดด โดยให้ผิวหนังสัมผัสกับแสงแดดอย่างน้อยวันละ 15 - 20 นาที ระหว่างเวลา 08.00 - 10.00 น. และ 16.00 - 17.00 น.

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, thaipbs, pptvhd36, thailandplus, thebangkokinsight, chiangmainews, moneyandbangking, thejournalistclub</p> <p>-อธิบดีกรมอนามัย จัดทำแนวทางการลดขยะติดเชื้อในรพ.สนาม สถานที่แยกกัก และศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด 19 ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่สามารถลดการเกิดขยะติดเชื้อ โดยคัดแยกขยะเป็น 3 ประเภท คือ ขยะติดเชื้อ ขยะทั่วไป ขยะประเภทเศษอาหาร เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปกำจัด และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, mcot, INN, ทวีช่อง 5</p> <p>-อธิบดีกรมอนามัย แถลงกรณีหญิงตั้งครรภ์กับโควิด 19 ว่า จากข้อมูลตั้งแต่ ธ.ค. 2563 - 11 ส.ค. 2564 พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 1,993 คน เป็นคนไทย 1,315 คนต่างด้าว 678 คน ในจำนวนนี้ได้รับวัคซีนแล้ว 10 คน มีทารกติดเชื้อ 113 คน หญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 37 คน ล่าสุด 13 ส.ค. เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 คน มาตรการป้องกันและดูแลหญิงตั้งครรภ์ต้องเน้นผลักดันให้ได้เข้ารับการดูแลรักษาในรพ. และเข้าถึงบริการให้ได้มากที่สุด รวมทั้งส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ดูแลตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง และส่งเสริมให้ได้รับวัคซีนหลังตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ข่าวสด, thailandplus, thebangkokinsight) ทวีช่อง 9</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ใน จ.พิจิตร เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 3 ว่า กรมฯ ได้ส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค จ.นครสวรรค์ ร่วมกับทีมรพ.โพทะเล สสอ.โพทะเล เข้าสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตในเบื้องต้น ส่งพิสูจน์ทางนิติเวช และจะรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกรณีเสียชีวิตภายหลังการได้รับวัคซีนโควิด 19 และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกรณีไม่พึงประสงค์รุนแรงหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, workpointtoday, isaranews, bbc, thebangkokinsight, INN) ทวีช่อง NBT, TNN</p> <p>-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ระบุ วัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาค 1.5 ล้านโดส มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ยืนยันไม่มีฉีดให้หัวโอฟี ส่วนการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ 7 แสนโดสให้บุคลากรทางการแพทย์ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรก 442,800 โดส จัดส่งเมื่อ 4-5 ส.ค. รอบที่สอง 257,200 โดส เริ่มทยอยส่งแล้วตั้งแต่ 8 ส.ค. คาดว่าจะถึงทุกพื้นที่ไม่เกิน 14 ส.ค.นี้ ส่วนกรณีบุคลากรการแพทย์ รพ.สต.บางคลาน จ.พิจิตร ที่เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 3 จะนำเข้าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกรณีไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน COVID-19 และรายงานให้ทราบต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, mcot, pptvhd36, thailandplus)</p> <p>-นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำปฏิบัติไม่ให้ยุ่งยากต่อบุคลากรและผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในรพ. สนามทั่วประเทศ เพราะหากมีการป่วยซ้ำซ้อนอาจทำให้อาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เน้นให้ทุกแห่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ให้ผู้ป่วยทายากันยุงทุก 6 ชม. หรือนอนในมุ้ง หากพบผู้ป่วยสงสัย เช่น มีไข้สูงลอย ติดต่อกันหลายวัน มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง หน้าแดง ให้แพทย์ประเมินอาการและเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจด้วยชุดตรวจแบบรวดเร็ว NS1 antigen test kit</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ประชุมติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบบ HI และการนำส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot</p> <p>-พล.อ.ท. นพ.อนุตตร จิตตินันท์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ โพสต์อาลัย น.อ.อ.หญิง พญ.สรัญญา นพพานิช บุคลากรทางการแพทย์คนแรกของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ที่เสียชีวิตจากโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิด นายบิบัติ ภิรมย์ภักดี ที่โพสต์เฟซบุ๊กว่าวัคซีนที่กำลังฉีดให้กับประชาชนขณะนี้มีการผสมน้ำในบาง รพ.</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ใส่งู่นองรักษาเส้นเลือดขาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย เส้นเลือดขาดเป็นอาการหนึ่งในภาวะหลอดเลือดดำชั้นตื้นผิดปกติ เกิดจากความดันในหลอดเลือดดำสูงขึ้น ปัจจัยเสริม ได้แก่ อายุ การตั้งครรภ์ ภาวะอ้วน พันธุกรรม พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย รวมถึงการทำงานที่ต้องยืน/นั่งเป็นเวลานานๆ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติบริเวณเส้นหลอดเลือดดำที่ขา เลือดไหลกลับสู่หัวใจได้ไม่ดี หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดโรคร้าย เช่น เส้นเลือดฝอย เส้นเลือดขาด ผิวหนังอักเสบ ภาวะหนังแข็ง การรักษาให้ใส่งู่นอง/ถุงเท้าที่มีความดันข้อเท้าสูงขึ้น ส่วนการฉีดเส้นเลือดขาด ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การออกกำลังกายในวัยทำงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย ได้สำรวจความคิดเห็นกลุ่มวัยทำงานอายุ 15-59 ปี เรื่องพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการออกกำลังกาย อันดับ 1 คือ ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายเมื่อเหนื่อยจากการทำงานแล้ว รองลงมาคือ การออกกำลังกายหรือไม่ออกกำลังกายส่งผลต่อสุขภาพไม่ต่างกัน แนะนำวัยทำงานเลือกออกกำลังกายที่เหมาะสมตามบริบท หากไม่มีอุปกรณ์หรือพื้นที่ อาจเลือกออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก เช่น ฮูลาฮูป โยคะ แอโรบิก เดินเร็ว หรือวิ่งเหยาะ โดยออกกำลังกายให้ได้ 3-5 วัน/สัปดาห์ ต่อเนื่องครั้งละ 20-60 นาที จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจ ปอด และกล้ามเนื้อ ควบคู่กับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่</p>	-
<p>เมนูบำรุงน้ำนมแม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ</p> <p>-นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำเมนูแกงเลียงช่วยบำรุงน้ำนมแม่ พร้อมแนะนำพืชผักสมุนไพร และตำรับยาสมุนไพร "ยาประสะน้ำนม" กระตุ้นการหลั่งน้ำนมสำหรับแม่หลังคลอดที่ประสบปัญหาน้ำนมมาน้อย</p>	-
<p>เตือนรีบฝากครรภ์ป้องกันโรคซิฟิลิสติดลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, mcot, thailandplus, thejournalistclub</p> <p>-นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคซิฟิลิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum ซึ่งสามารถถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ทารกในครรภ์ผ่านทางรก ทำให้ทารกมีโอกาสได้รับเชื้อจากแม่ที่เป็นโรคสูงถึงร้อยละ 60-80 และร้อยละ 40 ของทารกที่ได้รับเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตในครรภ์ หรือทำให้เกิดการแท้งได้ จึงขอให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนรีบไปฝากครรภ์ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านตั้งแต่วางตัวตั้งครรรภ์ หรือฝากก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ โดยจะมีการตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส 2 ครั้งฟรี ขณะนี้รพ.ทุกแห่งมียารักษาให้หายขาดและไม่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์</p>	-